



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ ๑

เพื่อให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน และคุณภาพ การศึกษาสูงขึ้น สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานและความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งสามารถพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ระดับสูงให้มีความสามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ และเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ ๑ ดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ โดยมีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า ๕๒๕ คะแนน หรือ TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า ๑๙๕ คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า ๕.๕ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และผลการสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบ

แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือมีระดับคะแนนเฉลี่ย สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ โดยมีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า ๕๒๕ คะแนน หรือ TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า ๑๙๕ คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า ๕.๕ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และผลการสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วินสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบ

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องดำเนินการดังนี้

๑. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น จำนวน ๒ ฉบับ หรือ

๒. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของ ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น จำนวน ๑ ฉบับ และ

นำเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) จำนวน ๒ เรื่อง หรือ

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จำนวน ๒ ฉบับ หรือ

/นำเสนอผลงาน...

นำเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) จำนวน ๑ เรื่อง และได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จำนวน ๑ ฉบับ

ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้ประกาศฉบับนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ)
อธิการบดี